

๕.๒ ผู้ประกอบกิจการการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์และการจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์จัดส่งหนังสือเดินทางผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์ของทางการซาอุดีอาระเบีย โดยให้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๕.๓ ผู้ประกอบกิจการการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์และการจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์จัดส่งเอกสารหลักฐานสำหรับการยื่นขอตรวจลงตราให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เพื่อตรวจประทับตรากรมการปกครองและดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์ของประเทศซาอุดีอาระเบียภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่จัดส่งภายในกำหนด จะส่งผลกระทบต่อกรณียื่นขอตรวจลงตราและจะทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ผู้ประกอบกิจการการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์และการจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับกรณีเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาไม่ถูกต้องครบถ้วน สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยจะประสานให้ผู้ประกอบกิจการการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์และการจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์มารับเอกสารคืนเพื่อนำไปดำเนินการให้เรียบร้อยครบถ้วน โดยดำเนินการระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๕.๔ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการตรวจเอกสารให้กับผู้ประกอบกิจการการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์และการจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ที่ได้จัดส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามลำดับการจัดส่งเอกสาร โดยให้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๕.๕ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยบันทึกข้อมูลผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ในระบบตรวจลงตราออนไลน์ของประเทศซาอุดีอาระเบียเพื่อขอรหัสผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ทุกคน กรณีเอกสารการบันทึกข้อมูลมีปัญหาผู้ประกอบกิจการการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์และการจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ต้องนำกลับไปแก้ไขให้เรียบร้อย โดยให้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๖ เมษายน - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๕.๖ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยนำเอกสารหลักฐานไปยื่นขอตรวจลงตรา ณ สถานทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย ตามลำดับการเดินทางก่อน - หลัง โดยนำไปยื่นตามจำนวนที่สถานทูตซาอุดีอาระเบียกำหนด โดยประมาณวันละ ๔๐๐ - ๘๐๐ เล่มต่อวัน และให้ผู้ประกอบกิจการการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์และการจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ รับเอกสารหลักฐานที่ได้รับการตรวจลงตราคืนจากสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยของการตรวจลงตรา โดยให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป